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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ     
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 
 ครั้งที่ 1  /2567 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 
 เวลา 09.00 เป็นต้นไป   

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  อ าเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  
  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
   
ล าดับที่  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ  หมายเหตุ  

  
1. นายยงค์ชัย ไชยคาม ประธานสภาฯ  ยงค์ชัย ไชยคาม    
2. นางละมุล  หนานมะ รองประธานสภาฯ ละมุล  หนานมะ   
3. นายเกริกไกร  พิมเห็ม ส.อบต.ม.๑  เกริกไกร  พิมเห็ม 
4. นายช านาญ  กล้ากสิกิจ ส.อบต.ม.๒  ช านาญ  กล้ากสิกิจ  
5. นายประมวล ค าทอง ส.อบต.ม.๓  ประมวล  ค าทอง   
6. นายเจริญ ทุมศรี  ส.อบต.ม.4  เจริญ ทุมศรี  
7. นายมนตรี  ลงลา  ส.อบต.ม.๕  มนตรี  ลงลา 
8. นายสุบัญ  พรหมทลาย ส.อบต.ม.6  สุบัญ พรหมทลาย  
9. นายสมพร  สุริยันต์ ส.อบต.ม.๗  สมพร  สุริยันต์  
10. นายค าเวียน ศรีบุตร ส.อบต.ม.๘  ค าเวียน  ศรีบุตร   
11. นายบัวไล  สิมมาสุด ส.อบต.ม.๙  บัวไล  สิมมาสุด   
๑2. น.ส.ธนชัชา  บาดาจันทร์ ส.อบต.ม.๑๐  ธนัชชา  บาดาจันทร์ 
13. นายสุรพล  อินนุชิต ส.อบต.ม.๑๒  สุรพล  อินนุชิต   
14. น.ส.รัชนีย ์  ไพเมือง เลขานุการสภาฯ  รัชนีย์   ไพเมือง 
 
 
 รายช่ือผู้ขาดประชุม  
  
ล าดับที่  ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง   หมายเหตุ  

  
 ไม่มี 
 
รายช่ือผู้เข้ร่วมประชุม  
 
 ล าดับที่ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ  หมายเหตุ  
 
1. นายมนูญ  บุตตะนาม  นายก  อบต.ภูหอ มนูญ  บุตตะนาม 
2. นายทองหนัก  อุทธบูรณ์  รองนายก  อบต.ภูหอ ทองหนัก  อทุธบูรณ์ 
3. นางโฉมยง  วรรณศรี  ผช.ผญบ.หมูที่ ๑  โฉมยง  วรรณศรี 
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4. นางวิไลพร  ศรีพรม  ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๑๒ วิไลพร  ศรีพรม 
๕. น.ส.ธนิตา  แสงขาน  ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๑๐ ธนิตา  แสงขาน 
๖. นายพิทักษ์  จ าปีพรม  รองนายก อบต.  พิทักษ์  จ าปีพรม 
๗. นายอนงค์  กระเดื่อง  ผญบ.หมู่ที่ ๘  อนงค์  กระเดื่อง 
๘. นางสุภาพร  ปลัดนู  หัวหน้าส านักปลัด สุภาพร  ปลัดนู 
๙. นางฐานิตา  ไชยราช  ผอ.กองคลัง  ฐานิตา  ไชยราช 
๑๐. นายบัณฑิต  สายพันธ์  นายช่างโยธาอาวุโส บัณฑิต  สายพันธ์ 
๑๑. นายชุมพร  พันเงิน  นักจัดการงานทั่วไป ชุมพร  พันเงิน 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
 วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 สมาชิกสภาทั้งหมด 13 คน มาประชุม 13 คน ไม่มีผู้ขาด
ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหาร ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านจ านวน  ๑๑ คนโดยมี  
น.ส.รัชนีย์  ไพเมือง ปลัดอบต.ภูหอ ท าหน้าที่เลขานุการสภา ซึ่งนายยงชัยค์ ไชยคาม ประธานสภาจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยก่อนการประชุมและจะได้ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป .  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ แจ้งข้อราชการต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายมนูญ  บุตตะนาม   1.1 ขอบคุณการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ไหลกัณฑ์หลอนภูหอ 
นายก อบต.ภูหอ   ขอขอบคุณ สมาชิกสภา/พนักงานส่วนต าบล/ก านันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน  
   ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานจนท าให้งานส าเร็จยิ่งใหญ่เป็นที่ชื่นชมของทุกภาคส่วนทั้ง 
   อ าเภอและจังหวัดเห็นถึงความรักษาสามัคคีของต าบลภูหอ 
 
   1.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเพิ่มการปฏิบัติงาน ด้าน
   ระเบียบการเบิกจ่าย พ.ศ.2566 ฉบับปรับปรุงฉบับใหม่ ระเบียบการจัดงาน,ระเบียบช่วยเหลือ 
   ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
   สมาชิกสภาท้องถิ่น,เทคนิคการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน อปท. กรณีศึกษาการชี้มูลความผิด
   ของหน่วยงาน ป.ป.ช. และ สตง. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
   ด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง) เทคนิคในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบุคคลากรของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ใน 
   ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ อ.เมือง จ.นครพนม .   
 
   1.3 แจ้งการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
   สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ จ.เลย 
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   ในส่วนของ อบต.ภูหอ จะต้องเตรียมรับเสด็จโดยประดับธง/เตรียมข้าวกล่อง 500 กล่อง  
   สนับสนุนงานรับเสด็จ .  
 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1/2567 วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน 2567 . 

   
มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จ านวน 12 เสียง .  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องค้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
   5.1  ญัตติเรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์  
   จ านวนเงิน 40,150 บาทโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ 
   จ านวน 40,150 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ  
   อุตสาหกรรมและการโยธา โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารงานทั่วไป 
   เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธางบบุคคลากร หมวดเงินเดือน( ฝ่ายประจ า) เงินเดือนหัวหน้า 
   ฝ่ายช่างตั้งไว้ 393,600 บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 193,347 บาท โอนลด 40,150 บาท 
   ยอดคงเหลือหลังโอน 153,197 บาท 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ  ต่อที่ประชุมสภา ฯ . 
 
นายมนูญ  บุตตะนาม   ด้วยผู้บริหารได้รับหนังสือแจ้งเรื่องหอกระจายข่าว ม.8 บ้านนาโพธิ์ เสียงฟังไม่ได้ยินทั่วถึงทั้งหมู่ 
นายก อบต.ภูหอ  บ้าน เนื่องจากแอมป์มีการใช้งานมาประมาณ 20 ปี แล้วเกิดการช ารุด ขอให้อบต.ภูหอ ช่วย 
   จดัการซื้อให้ใหม่เพ่ือชาวบ้านจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการซึ่งมีความจ าเป็นมาก ขอที่
   ประชุมได้พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการขอโอนงบประมาณ เรื่องที่ 5 ข้อที่5.1 ) 
 
นายอนงค์  กระเดื่อง ขอเสริมท่านนายก เนื่องด้วยหอกระจายข่าวหมู่ที่ 8 ใช้งานมาเป็นเวลานานได้เกิดช ารุด ไม่  
ผญบ.หมูที่ ๘  สามารถซ่อมได้เพราะเป็นเครื่องเก่าชราภาพ ใช้งานมาประมาณ 20 ปีแล้วจึงได้ขอความ 
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   อนุเคราะห์มายัง อบต.ภูหอ ให้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องหอกระจ่ายข่าวให้ใหม่เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์
   ข่าวสารให้กับทางหมู่บ้าน/ราษฎรต่อไป 
 
นายประมวล  ค าทอง อภิปราย หอกระจายข่าวหมู่บ้านเป็นเรื่องจ าเป็นของหมู่บ้านที่ต้องใช้ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ส.อบต.ม.3  ข่าวสารของทางราชการให้ชาวบ้านได้รับทราบ. เห็นด้วยครับ ในการขอโอนงบประมาณมา 
   ด าเนินการในครั้งนี้. 
 
 
 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อที่ประชุมสภาทราบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ  อภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณ
   มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อหอกระจายข่าว ม.8 บ้านนาโพธิ์ งบประมาณ 40,150 บาท. 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้โอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายใหม่ตามเสนอจ านวน 12 เสียง .  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม เชิญผู้บริหาร/สมาชิกสภา ปรึกษาข้อราชการ. 
ประธานสภาฯ 
 
นายมนูญ  บุตตะนาม  ผู้บริหารมีนโยบายจะด าเนินการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยเกรดเกลี่ยถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
นายก อบต.ภูหอ  และลงหินคลุกโดยจะด าเนินการในช่วงเดือนกันยายนให้ทันฤดูการผลิต จึงขอรับทราบและรับฟัง 
   ปัญหาจากท้ัง 13 หมู่บ้าน เชิญครับ.  
 
นางละมุน  หนานมะ หมู่ที่ 13 ถนนทางการเกษตรไม่มีปัญหา/ของดการปรับปรุง. 
ส.อบต.ม.13 
 
นายสุรพล  อินนุชิต หมู่ที่ 12 บ้านศรีอุบลไม่มีปัญหา/ของดการปรับปรุง. 
ส.อบต.ม.12 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม หมูท่ี่ 11 บ้านสามแยกพัฒนา มีดังนี้  
ประธานสภาฯ  1.ถนนเส้นบ้านผู้ใหญ่สกลฯ จ านวน 1 เส้น  
   2.ถนนเส้นนาตาวัตน์ฯข้างไปรษณีย์ จ านวน 1 เส้น  
   3.ถนนเส้นนาพ่อแป้ง 
 
น.ส.ธนชัชา บาดาจันทร์ หมู่ที่ 10 บ้านน้ าค้อน้อย มีดังนี้  
ส.อบต.ม.10  1.ถนนการเกษตรเส้นลุงประดิษฐ์ 
   2.ขอถนนคอนกรีต ถนนเส้นบ้านนายเมืองแมน  
   3.ขอเปิดทางใหม่ (ถนนอุทิศให้เป็นถนนสาธารณะเส้นบ้านตาติ๋มตรงฝายน้ าค้อน้อย) 
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   4.ขอถนนหินคลุกเส้นซอยพ่ีโสภา(ซอยเศรษฐกิจ)  
 
นายบัวไล  สิมาสุด หมูท่ี่ 9 บ้านนาฝาย ถนนการเกษตรที่ต้องเกรดเกลี่ยลงหินคลุก มีดังนี้  
ส.อบต.ม.9  1.ถนนการเกษตรเส้นห้วยส้มเหนือ 
   2.ถนนการเกษตรเส้นนาเหล่า 
   3.ถนนการเกษตรเส้นนาตาหน่าน 
   4.ถนนการเกษตรเส้นคอกหมู 
   5.ถนนการเกษตรเส้นโรงสีพ่อมาย 
   6.ถนนการเกษตรเส้นข้างฝายห้วยเดื่อ 
   7.ถนนการเกษตรสายดอนหอ ขอลงต่อเนื่องจากน้ าท่วม 
 
นายค าเวียน  ศรีบุตร  หมูท่ี่ 8 บ้านนาโพธิ์/ไม่มีเกรดเกลี่ยลงหินคลุก 
ส.อบต.ม.8 
 
นายสมพร  สุริยันต์ หมูท่ี่ 7 บ้านหนองอีเก้ง มีถนนการเกษตรที่ต้องปรับปรุงดังนี้  
ส.อบต.ม.7  1.เส้นหลังโรงเรียนภูหลวงวิทยา 
   2.ถนนการเกษตรเส้นนาห้วยปอ 
   3.ถนนเส้นนาตาดาว 
 
นายสุบัญ  พรหมทลาย หมูท่ี่ 6 บ้านหนองเขียด มีถนนการเกษตรที่ต้องปรับเกรดเกลี่ยลงหินคลุก ดังนี้  
ส.อบต.ม.6  1.เส้นนาห้วยเหล็ก(เส้นนี้เละมาก) 
   2.ถนนสาธารณะเส้นนายายอ๊อด 
   3.ถนนเส้นนาตาดาว 
    - ขอแจ้งร้องเรียนมายัง อบต.ภูหอ เพ่ิมเติมเรื่องรถขนดินบรรทุกดินจนล้นดินหล่นบน 
   ถนนหลวง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องฝุ่นละออง ขอให้ อบต. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
   ให้ชาวบ้านด้วยครับ. 
 
นายทองหนัก  อุทธบูรณ์  - ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาร้องเรียนว่ามีรถขนดินท าดินหล่นบนท้องถนน ท าให้เวลารถวิ่ง 
รองนายก อบต.ภูหอ  ขี้ฝุ่นฟุ้งชาวบ้านที่มีบ้านเรือนริมถนนได้รับความเดือดร้อนเรื่องฝุ่นทางผู้บริหารได้ไปติดตามพบว่า 
   เป็นรถขนดินของตาโฮมจึงได้แจ้งให้ด าเนินการหารบฉีดน้ ามาล้างถนนในจุดที่ดินหล่นแล้ว. 
 
นายมนตรี  ลงลา  ส าหรับ หมู่ 5 บ้านวังมน ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ าประปาเพราะเป็นพื้นที่สูงแรงดันน้ าสูบไม่ถึง 
ส.อบต.ม.5  หน้าแล้งน้ าใต้ดินแห้ง ขอน้ าจาก อบต. มาก็บ่อยครั้งเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ขอผู้บริหารได้ 
   ด าเนินการแก้ไขเรื่องน้ าประปาให้ด้วยครับ 
 
นายเจริญ  ทุมศรี  หมูท่ี่ 4 บ้านศรีอุบล  
ส.อบต.ม.4  1.ขอถนนคอนกรีต ประมาณ 30 เมตร เส้นบ้าน นายจ่อย พรหมมี มีราษฎรอยู่ประมาณ 4  
   หลังคาเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อน. 
   2.ถนนการเกษตรสายคลองไส้ไก่ ขอเปิดถนนใหม่สายแม่อุ้ยบ้านนา 
   3.ถนนการเกษตรสายนาตาเหมียว 
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   4.ถนนเส้นจุดช่างค าไปห้วยน้ าไคร้  
   5.ถนนการเกษตรขอลงหินคลุกบางจุด เส้นป่ายางทางไปบ้านกาชาด   
นายประมวล  ค าทอง หมูท่ี่ 3 บ้านหนองบัวน้อย มีถนนเพ่ือการเกษตรที่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังนี้  
ส.อบต.ม.3   1.ถนนการเกษตรสายภูป่าชาด – หนองบัวน้อย(ปรับเกลี่ย)  
   2.ถนนการเกษตรสายนายายเปี้ยว (ปรับเกลี่ย) 
   3.ถนนการเกษตรสายนายายน้อย (ขอให้ไปด าเนินการก่อน) 
   4.ถนนการเกษตรสายดอกค า ขอลงหินคลุก 
   5.ถนนการเกษตรสายบ้านตาเอียง – วังมน 
   6.ถนนการเกษตรเส้นหนองบัวน้อย – น้ าค้อใหญ่ ชาวบ้านจะซื้อดินไปลงเอง ขออบต.ปรับเกลี่ยให้ 
   7.ถนนการเกษตรเส้นห้วยต้อนแต้น (ขอลงหินคลุก) 
   8.ขุดลอกฝายเปรมชั้นไปถึงฝายคึกฤทธิ์ 
   9.ถนนการเกษตรสายนาเหล่าตอนบน 
   10.ถนนการเกษตรเส้นภูป่าชาติ – เขตรักษาพันธุ์สัตย์ป่าห้วยไคร้  
   11.ถนนการเกษตรสายห้วยขอนผึ้ง  
 
นายช านาญ  กล้ากสิกิจ หมูท่ี่ 2 บ้านน้ าคู่ มีถนนที่ต้องด าเนินการดังนี้  
ส.อบต.ม.2  1.ถนนเส้นข้างบ้านผู้ใหญ่สุนัน  ศรีชมภู ขอคอนกรีตระยะทางประมาณ 60 เมตร  
   2.ถนนเส้นเข้าวัดดอยวิเวก ขอเป็นถนนแอสฟัลท์ติก 
   3.ถนนเส้นหน้าบ้านตาอ๊อด 
   4.ถนนเส้นร่องห้วยพับ 
 
นายเกริกไกร  พิมเห็ม หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ถนนเพ่ือการเกษตร มีดังนี้  
ส.อบต.ม.1  1.ถนนการเกษตรเส้นทางเข้าฝายใหญ่ห้วยรากหญ้า 
   2.ถนนการเกษตรเส้นนาหนองคามาถึงตีนภูหอตลอดแนว 
   3.ถนนการเกษตรเส้นห้วยรากหญ้าตอนบนตามแนวคลองไส้ไก่ 
 
นายมนูญ  บุตตะนาม  ผู้บริหารจะได้รับเรื่องความเดือดร้อนของถนนจากทุกหมู่บ้านไปแจ้งช่างส ารวจประมาณการจะได้ 
นายก อบต.ภูหอ  ด าเนินการให้ทันฤดูการผลิต. 
 
นางละมุน  หนานมะ ขอติดตามทวงถามโครงการกับผู้บริหารโครงการรางระบายน้ าหมู่บ้านของหมู่ 13 เมื่อไหร่จะไป 
ส.อบต.ม.13  ด าเนินการก่อสร้างให้.  
 
นายมนูญ  บุตตะนาม ผู้บริหารก าลังด าเนินการหาผู้รับจ้าง เนื่องจากไปติดต่อห้างฯไหน ก็ไม่มีคนมาท าให้ เป็นราง 
นายก อบต.ภูหอ  ระบายน้ าเก่า/น้ าทิ้งสกปรก/ก าไรน้อย. 
 
นางสุภาพร  ปลัดนู ด้วยจังหวัดเลยมีนโยบายจะด าเนินการเรื่อง จังหวัดสะอาด เพื่อขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ 
หัวหน้าส านักปลัด  โลก,ธนาคารขยะ,และการคัดแยกขยะ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ สมาชิกได้สมัครสมาชิกธนาคาร 
   ขยะทุกคนข้อดีของการคัดแยกขยะมีดังนี้ 

1. ลดปริมาณขยะ/ในการน าไปทิ้งโดยจ้างให้ต้องเสียค่าทิ้ง ปีละ 150,000 บาท/ปี 
2. ค่าคนเก็บขยะ/ค่าคนขับรถ/ค่าน้ ามัน 
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3. มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิ้ลที่คัดแยก 
 
นายมนูญ  บุตตะนาม ขอให้ส านักปลัดไปท าเพาเวอร์พ้อยท์มาน าเสนอ น าเอกสารมาอธิบาย สมาชิกสภาไม่เห็นภาพจะ 
นายก อบต.ภูหอ  ไม่เข้าใจ ในการท างานผู้บริหารมุ่งเน้นพัฒนาทั้งด้านคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้าง
   พ้ืนฐาน ตอนนี้ก าลังพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูหอให้เป็นศูนย์เด็กต้นแบบแห่งชาติ ต าบลภู
   หอเป็น 1 ใน 55 แห่งของประเทศ. 
 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
นายยงค์ชัย  ไชยคาม วันนี้ที่ประชุมก็ได้ประชุมสภาฯตามระเบียบวาระจนครบถ้วนแล้ว ขอนัดประชุมสภาฯในวันที่ 14 
ประธานสภาฯ  พฤษภาคม 2567 การแต่งกายชุดสุภาพสีฟ้า 
 
   ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 

    ลงชื่อ          รัชนีย์   ไพเมืองประมวล  ผู้จดบันทึกประชุม 
                 (น.ส.รัชนีย ์  ไพเมือง) 
                เลขานุการสภาฯ  
 
        ลงชื่อ      สมพร  สุริยันต์สมพร ผู้ตรวจบันทึกประชุม  

               (นายสมพร  สุริยันต์)    
                  สมาชิก อบต.หมู่  7 

 
 ลงชื่อ           ธนชัชา  บาดาจันทร์ ผู้ตรวจบันทึกประชุม  

          (นางสาวธนัชชา  บาดาจันทร์)  
                   สมาชิก อบต.หมู่  ๑0 
     

  ลงชื่อ       สุรพล  อินนุชิต  ผู้ตรวจบันทึกประชุม   
               (นายสุรพล  อินนุชิต)   
                  สมาชิก อบต.หมู่  12  
  
 บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑/256๗  ได้ผ่านการรับรองตามมติที่ประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ 1/256๗  เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  256๗ 
     

      ลงชื่อ      
          (นายยงค์ชัย   ไชยคาม) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ 
 
 


